

Thêm nguồn vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế

Quý hỗ trợ phụ nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh quản lý tuy có mức vốn vay không lớn, nhưng thời gian qua đã giúp hàng nghìn phụ nữ trong tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.



Sử dụng hiệu quả vốn vay từ quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh giúp gia đình chị Phan Thị Hạnh, xã Đông Phong (Tiền Hải) nâng cao thu nhập.

Là một trong những hội viên phụ nữ được vay vốn, chị Phan Thị Hạnh, hội viên phụ nữ thôn Vũ Xá, xã Đông Phong (Tiền Hải) cho biết: Khi mở sạp bán hoa quả, tôi được vay vốn từ quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh với số tiền 10 triệu đồng trong thời hạn 3 năm. Vốn đến đúng thời điểm tôi cần. Từ số tiền vay và vốn tự có, tôi nhập nhiều loại quả và may mắn bán đắt hàng nên thu nhập được nâng cao. Điểm ưu việt ở quỹ hỗ trợ phụ nữ là thời gian vay dài, lãi suất vay ưu đãi, gốc được chia nhỏ trả dần theo tháng rất phù hợp với điều kiện, thu nhập của chị em phụ nữ nông thôn, giúp hội viên không bị áp lực trả nợ.



Nhiều gia đình hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế hoặc nâng cấp công trình phụ, đầu tư sử dụng nước sạch.

Chị Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiền Hải cho biết: Trong 2 năm qua cùng với việc duy trì vốn quỹ vay vốn cho cấp nước và vệ sinh tốt việc thực hiện các công trình vay của quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh tại các xã, quỹ đã triển khai thêm ở 10 xã/30 nhóm/1.219 hộ vay/16.520 triệu đồng. Đối

với hội viên, ban đầu nhiều chị không muốn vay số vốn nhỏ, giấy tờ nhiều, cam kết thực hiện vốn vay lại rất chặt chẽ, song với loại hình vay dài, chia đều gốc và lãi trong thời gian (36 tháng với mức vay 10 triệu đồng) và (48 tháng với mức vay 20 triệu đồng) lại rất phù hợp với khả năng chi trả của hội viên phụ nữ

nông thôn. Thông qua việc vay quỹ, nhiều chị em đã sử dụng vốn để phát triển kinh tế, chăn nuôi trang trại, gia trại, đầu tư con giống để nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình. Từ đó, chị em được giao lưu thông qua các buổi sinh hoạt nhóm, học hỏi trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, chuyển đổi cây

trồng, vật nuôi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều chị em đã dần có thói quen tiết kiệm, dành dụm.

Chị Phạm Thị Kim Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Việt Hùng (Vũ Thư) thông tin: Trong hơn 10 năm triển khai thực hiện quỹ quay vòng vốn cho cấp nước vệ sinh hộ gia đình nay là quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình, từ nguồn vốn vay của quỹ, toàn xã có 752 công trình vệ sinh, 119 công trình nước sạch, 9 nhà tắm được xây dựng, 181 thành viên phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo số liệu từ Ban Quản lý quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh, 2 năm qua, 1.953 hộ phụ nữ vay vốn quỹ để kinh doanh, phát triển chăn nuôi, làm nghề phụ với số tiền 30,61 tỷ đồng; 170 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay 850 triệu đồng với lãi suất 0%. Hàng tháng, các thành viên của nhóm vay vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh gửi tiền tiết kiệm 15.000 đồng/thành viên về ban điều hành quỹ xã. Ban điều hành quỹ xã nộp tiền tiết kiệm thành viên về Ban Quản lý quỹ Hội LHPN tỉnh; căn cứ số tiền thu được, Ban Quản lý quỹ tỉnh xét duyệt cho các xã có nhu cầu vay được vay vốn quỹ nhóm. Đã có 150 hộ được vay vốn quỹ nhóm với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động tài chính, với mục tiêu phát triển cộng đồng, các thành viên tham gia đã được nâng cao kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, kiến thức chăm sóc sức khỏe, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động này đã góp phần giúp hội viên phụ nữ vươn lên, tích cực tham gia công tác hội, đưa các phong trào, hoạt động của hội ngày càng phát triển.

Chị Phạm Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng ban Quản lý quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh cho biết: Từ những kết quả hoạt động của quỹ đã khẳng định công tác cho vay vốn có hiệu quả, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Quỹ đã giúp các hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn, đầu tư hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

XUÂN PHƯƠNG

Tết sum vầy - xuân gắn kết

Với phương châm không để một công nhân, người lao động nào không có tết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết" năm 2023 đã mang lại không khí vui tươi, đầm ấm cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.



Lãnh đạo huyện Tiền Hải trao quà tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Được LĐLĐ huyện Tiền Hải trao quà tết trong chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết", chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân Công ty Xây dựng và Đầu tư Tiền Hải rất cảm động. Chị chia sẻ: Tôi làm công nhân được 8 năm. Đời sống của công nhân chúng tôi còn nhiều khó khăn, nhờ sự quan tâm của LĐLĐ huyện, những suất quà tết của công đoàn trong thực hiện mục tiêu vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; khẳng định tổ chức công đoàn là tổ ấm, là cầu nối giữa đoàn viên với chính quyền, người sử dụng lao động, thương lượng ký kết thỏa ước LĐLĐ huyện Tiền Hải cho biết:

Hiện nay, tổng số đoàn viên toàn huyện là 11.505 người. Những năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân lao động. Thực hiện chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết", LĐLĐ huyện Tiền Hải đã trao 743 suất quà trị giá 668 triệu đồng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trong đó, 150 suất quà cho người lao động đặc biệt khó khăn trị giá 1.300.000 đồng/suất; 593 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 800.000 đồng/suất. Chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết" là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm, động viên khích lệ đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình về an sinh xã hội và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại

tại nơi làm việc, trong đó trọng tâm là chương trình tết sum vầy, tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động, vận động ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện do tỉnh và huyện phát động. Tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tích cực tuyên truyền cho công nhân viên chức, người lao động chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của doanh nghiệp. Tuyên truyền xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, phối hợp với người sử dụng lao động kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc trả lương, thưởng và các phúc lợi khác nhằm hạn chế tối đa tranh chấp lao động, dẫn đến ngừng việc tập thể, đình công tự phát của người lao động.

MANH THẮNG

Hệ lụy từ lạm dụng rượu, bia dịp tết

Càng gần tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Nếu sử dụng rượu, bia rồi tham gia giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gần đây đã ghi nhận nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, điều trị do liên quan đến uống rượu hoặc phóng nhanh, vượt ẩu.

Bệnh nhân V.V.H (Hùng Hà) nhập viện trong tình trạng chấn thương ở mắt, tay, chân phải lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu sau đó chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo lời người nhà bệnh nhân chia sẻ: Bệnh nhân đi làm buổi tối và bị xe đi ngược chiều phóng với tốc độ cao đâm vào. Ngay sau đó, cả hai đều phải chuyển lên Hà Nội cấp cứu. Bệnh nhân V.V.H nhẹ hơn nên được chuyển về Thái Bình điều trị. Tuy nhiên, đến giờ gia đình bệnh nhân vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự cố tai nạn giao thông ngày hôm đó. Tiến mất, tật mang, tổn thời gian điều trị và chưa biết bao giờ mới được xuất viện là hệ quả của việc phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát khi tham gia giao thông.



Bệnh nhân bị tai nạn giao thông điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bác sĩ Lê Hồng Đăng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Trung bình hàng ngày, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 120 - 130 bệnh nhân, trong đó tai nạn thương tích chiếm 35%. Dịp này, tai nạn thương tích vào Khoa Cấp cứu tăng 15 - 20% so với ngày thường. Các tai nạn thương tích thường gặp chủ yếu là tai nạn giao thông, tai nạn trong sinh

hoạt. Trong các thương tích, tai nạn giao thông có khoảng 70% là liên quan đến rượu, bia. Tình trạng bệnh nhân vào viện đã bị đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não còn lại là chấn thương các chi, phần mềm. Khi đã uống rượu, bia làm ảnh hưởng đến khả năng chỉ huy của não. Do đó, người bệnh rối loạn hành vi, cảm xúc, các thao tác lái xe trên đường sẽ không chuẩn. Vì thế, người dân khi đã uống rượu, bia tuyệt đối không lái xe tham gia giao thông, tránh ảnh hưởng đến mình và những người xung quanh. Dự báo dịp tết, số lượng bệnh nhân cấp cứu có thể

tăng hơn vì năm nay các hoạt động giao thương, đi lại trở lại là bình thường so với năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Không chỉ đối mặt với các tai nạn thương tích, sử dụng rượu, bia không có nguồn gốc, lạm dụng rượu, bia còn có thể bị ngộ độc rượu, rối loạn tâm thần, thậm chí là tử vong. Gần đây vào tháng 8/2022, 8 sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh bị ngộ độc rượu; tháng 11/2022, tại tỉnh Kiên Giang, 14 người đã bị ngộ độc rượu, trong đó 3 người đã tử vong. Liên tiếp các vụ ngộ độc rượu xảy ra là tiếng chuông cảnh báo cho nhiều người trong việc

chủ quan khi sử dụng rượu, bia không rõ nguồn gốc. Tại Thái Bình, số lượng bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình vì sử dụng rượu, bia trong thời gian dài cũng gia tăng. Bác sĩ Phùng Thị Minh Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thái Bình chia sẻ: Lạm dụng rượu thông thường đã nguy hiểm, chưa nói đến rượu chứa cồn công nghiệp methanol, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Năm 2021, 2022, tỷ lệ bệnh nhân nặng liên quan đến rượu phải nhập viện điều trị đều chiếm hơn 20% tổng số bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện. Lạm dụng rượu, đồ uống có cồn có thể gây nhiễm độc cấp hoặc mãn tính. Ngộ độc cấp tính sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, có thể hôn mê, trụy tim mạch ngay lập tức phải cấp cứu, hồi sức tích cực. Với trường hợp ngộ độc mãn tính là do lạm dụng rượu nhiều năm. Các trường hợp này có thể tổn thương não, xuất hiện các cơn kích động để cầu gắt, làm tổn thương bản thân và những người xung quanh, loạn thần với các triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Khi cơn kích động mạnh có thể gây mất an ninh trật tự, đe dọa tính mạng những người xung quanh.

HOÀNG LANH

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHẪO

Câu 8: Pháo là gì? Pháo bao gồm những loại nào? Có mấy loại thuốc pháo?

Trả lời:

Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 3 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2021 (thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, ngày 15/4/2009) về quản lý, sử dụng pháo quy định: Pháo là sản phẩm có chứa thuốc phóng, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ.

Pháo bao gồm: pháo nổ, pháo hoa.

Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian;

Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ;

Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo

có đường kính trên 90mm hoặc tầm bắn trên 120m;

Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Thuốc pháo có 2 loại:

Thuốc pháo nổ là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo nổ, dưới tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và tạo ra áp suất lớn gây ra tiếng nổ;

Thuốc pháo hoa là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo hoa, dưới tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và hiệu ứng ánh sáng màu sắc nhưng không gây ra tiếng nổ.

Câu 9: Thế nào là bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao?

Trả lời:

Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định: Bắn pháo hoa nổ tầm thấp là việc sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao không vượt quá 120m.

Bắn pháo hoa nổ tầm cao là việc sử dụng ống phóng chuyên dụng và thiết bị bắn để

đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao trên 120m.

Câu 10: Nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 4 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo như sau:

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định và bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường.

Người quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và các loại giấy phép bị mất, hư hỏng phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo khi không còn nhu cầu, hết hạn sử dụng, không còn khả năng sử dụng phải được tiêu hủy theo quy định.

Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm đúng trình tự, an toàn, bảo vệ môi trường và theo quy định của pháp luật.

(còn nữa)

PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, SỞ TƯ PHÁP